



คำสั่ง โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

ที่ 28 /2565

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีการศึกษา 2565

เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม ปีการศึกษา 2565 ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานดังต่อไปนี้

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หลักสูตรและการสอน	(อาจารย์ ดร.ภัทรภร เจนสุทธิเวชกุล)	ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หลักสูตรและการสอน	(อาจารย์อรทัย ชวนนิยมตระกูล)	ประธาน
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน	(อาจารย์ศยามล นามสุบิน)	กรรมการ
ผู้ประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	(อาจารย์นพร สุรนาคะพันธุ์)	กรรมการ
ผู้ประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	(อาจารย์กฤตรัตน์ กฤตวัฒนวงศ์)	กรรมการ
ผู้ประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	(อาจารย์ ดร.พรทิพย์ อีรภานนท์)	กรรมการ
ผู้ประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	(อาจารย์ธาริณี วิทยานิวรรตน์)	กรรมการ
ผู้ประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	(อาจารย์วันทนา ทวีคุณธรรม)	กรรมการ
ผู้ประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา	(อาจารย์พชรพล พรหมมา)	กรรมการ
ผู้ประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ	(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชริน สงวนผลไพโรจน์)	กรรมการ
ผู้ประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ	(อาจารย์ศยามล นามสุบิน)	กรรมการ
ผู้ประสานงานกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	(อาจารย์ทัศนีย์ ศรีพิพัฒน์)	กรรมการ
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	(อาจารย์วรกมล สุนทรานนท์)	กรรมการ
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2	(อาจารย์จักรกฤต ภูขงค์ประเวศ)	กรรมการ
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	(อาจารย์ธนพัฒน์ ทองมา)	กรรมการ
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4	(อาจารย์รัฎฐฎีกา ตั้งพุทธิพงศ์)	กรรมการ
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5	(อาจารย์ ดร.นที ปิติวรรณ)	กรรมการ
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	(อาจารย์อินทร์วุธ เกษตรระชนม์)	กรรมการ
หัวหน้าหน่วยวิชาการ หลักสูตรและการสอน	(นางจันทร์รุ่ง แซ่ตั้ง)	กรรมการและเลขานุการ
หัวหน้าหน่วยทะเบียนและประเมินผล	(นางสาวอมฤต บรรดลังก์)	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

สั่ง ณ วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

พรหม ชัยฉัตรพรสุข

(อาจารย์พรพรหม ชัยฉัตรพรสุข)

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

และรองคณบดีคณะครุศาสตร์

